

Số: 18 /KH-PGDĐT

Dầu Tiếng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2023

Căn cứ kế hoạch số 706/KH-SGDĐT ngày 04/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2023.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2023 với nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác phối hợp với các ban, ngành huyện, các địa phương đối với nhiệm vụ đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc phòng, chống tại nạn đuối nước trong toàn ngành.

Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên về tổ chức, giảng dạy, hướng dẫn cho trẻ em, học sinh những kiến thức, kỹ năng để phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; kiến thức, kỹ năng dạy bơi an toàn và sơ cấp cứu ban đầu đối với tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh.

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục học sinh không được vui chơi đùa giỡn ở những nơi ao hồ sông suối tại nơi cư trú và trên đường đến trường sẽ dễ dẫn đến tình trạng đuối nước ngoài ý muốn.

2. Yêu cầu

Tất cả các đơn vị trường học trong toàn ngành duy trì và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh về tác hại khi xảy ra tại nạn thương tích đối với bản thân, tính chất và mức độ của tình hình mưa lũ, tình trạng ao hồ sông suối trên địa bàn có thể ảnh hưởng đến tính mạng (tai nạn đuối nước) ở mọi lúc mọi nơi để từ đó nâng cao ý thức cho các em biết phòng tránh xa những nơi nguy hiểm để tự bảo vệ bản thân mình là chính.



Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương và phụ huynh học sinh trong công tác tuyên truyền tránh không để xảy ra tai nạn thương tích và tình trạng đuối nước ngoài ý muốn.

II. THỜI GIAN: Tháng 4/2023 đến hết năm 2023

III. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ chung

Tăng cường trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (TH, THCS, THPT) trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Đảm bảo an toàn cho học sinh, giảm đến mức thấp nhất các vụ tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước liên quan đến học sinh.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng cứu đuối và phương pháp dạy bơi cho học sinh.

Phần đầu năm học 2022-2023 và 2023-2024 có 70% các trường TH, TH-THCS, THCS có tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh (*theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GDĐT*).

Phần đầu đến tháng 12 năm 2023 có ít nhất 50% học sinh các trường TH; 70% học sinh các trường THCS biết bơi cơ bản (*an toàn trong môi trường nước*).

3. Nội dung hoạt động

Các trường học trực thuộc quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GDĐT, của Phòng GDĐT về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh.

Xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành cho học sinh thói quen tự ý thức, chủ động phòng tránh.

Các trường TH, TH-THCS, THCS triển khai hiệu quả Tài liệu hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh; kết hợp với địa phương mở đợt cao điểm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước, đảm bảo an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, học sinh (*Từ tháng 4/2023 đến trước khi học sinh nghỉ hè năm 2023 và thời gian đầu năm học mới 2023-2024*).

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục kịp thời cho học sinh về các nội dung: Phòng, chống đuối nước (PCĐN) trên đường đi học; PCĐN khi tham quan, dã ngoại, tắm biển, đi bơi; PCĐN khi vui chơi tại cộng đồng nơi có các nguồn nước mở; PCĐN khi hoạt động trong môi trường nước; cứu đuối an toàn khi thấy bạn bị đuối nước,...

Các đơn vị tổ chức lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, các giờ học môn giáo dục thể chất, các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường thường xuyên tổ chức nhắc nhở, hướng dẫn học sinh các kỹ năng nhận biết các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và các kỹ năng phòng, tránh an toàn.

Tăng cường xã hội hóa, phối hợp với gia đình học sinh tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh trong và ngoài nhà trường.

Các trường học chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể và gia đình học sinh trong tổ chức quản lý, giám sát hướng dẫn học sinh đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong kỳ nghỉ hè năm 2023; tổ chức các lớp học bơi, lớp học kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho học sinh.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các đơn vị TH, TH-THCS, THCS báo cáo kết quả triển khai thực hiện bằng văn bản gửi về Phòng GDĐT và qua địa chỉ email: hainvththanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn trước ngày 31/12/2023.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng GDĐT tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại các trường học.

Các đơn vị trường học chọn cử giáo viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở GDĐT và Bộ GDĐT tổ chức.

Trong năm học 2022-2023 và 2023-2024 các trường TH, TH-THCS, THCS có kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia học bơi do các trung tâm dạy bơi mở lớp và tổ chức dạy bơi cho học sinh đối với những đơn vị có đủ điều kiện về hồ bơi (theo hướng dẫn của Sở GDĐT).

Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc quán triệt tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra ./.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT ;
- Các trường TH, TH-THCS, THCS;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG
GIÁO DỤC
VÀ
ĐÀO TẠO

Ta Tấn Tuấn

